

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Cấp tỉnh 547 người và cấp huyện 468 người. Để án tổng hợp vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh đã xác định 135 vị trí việc làm và xác định được 960 biên chế và ngạch công chức của từng vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, trong đó 113 biên chế trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Chỉ

đạo xây dựng dự kiến biên chế đến năm 2021 là 960 biên chế, giảm 10,3% biên chế trên tổng số biên chế được giao. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tóm tắt đề án tổng hợp vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Thái Bình, đồng thời tham gia góp ý về vị trí việc làm, số lượng cấp phó phòng, các chỉ tiêu và số liệu trong báo cáo, việc tinh giản biên chế ở những đơn vị đặc thù... Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm bảo đảm từ nay đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế theo quy định. Thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt đề án tổng hợp vị trí việc làm cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh đã xác định rõ các vị trí việc làm. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, bổ sung vào dự thảo báo cáo.

Cần làm rõ từng vị trí việc làm, số lượng công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương và của tỉnh đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế và chỉ rõ giảm ở những vị trí nào; phân tích rõ những cơ quan, đơn vị, những vị trí không thể tinh giản biên chế; sửa đổi, bổ sung các số liệu bảo đảm chính xác, hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông nhất với kiến nghị, đề xuất của tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đối với

việc tinh giản biên chế ở một số đơn vị đặc thù, hiện đang thiếu nhiều biên chế trong khi khối lượng công việc cần giải quyết lớn. Giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nghiên cứu tham mưu giải pháp bảo đảm tinh giản biên chế với tinh hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, của tỉnh; sẽ đặc biệt chú trọng tinh giản biên chế với những đối tượng là cán bộ, công chức, người lao động có năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017

Sáng ngày 8/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất chăn nuôi 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm; đánh giá công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2017, triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017. 8 tháng đầu năm 2017, tổng đàn lợn trong tỉnh đạt trên 960.000 con, đàn gia cầm trên 12,1 triệu con, đàn trâu, bò hơn 48.000 con. Ước sản lượng lợn hơi đạt trên 113,8 nghìn tấn. Tuy nhiên, sản xuất chăn nuôi đã và đang gặp nhiều khó khăn; chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ lớn. Những tháng cuối năm 2017, ngành chăn nuôi tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án "Tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020"; triển khai tốt việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác quản lý về chăn nuôi, thú y; chỉ đạo phát triển chăn nuôi, trong đó tập trung cho chăn nuôi lợn; duy trì công tác giám sát dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y... góp phần nâng cao kết quả sản xuất chăn nuôi trong năm 2017.

Về kết quả tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm vụ xuân hè, toàn tỉnh đã tiêm được 79.100 liều vắc-xin cúm gia cầm; gần 83.000 liều Newcastle; 44.000 liều Gumboro; 3.060 liều tụ huyết trùng gia cầm; trên 2.600 liều dịch tả vịt; hơn 728.000 con lợn được tiêm vắc-xin dịch tả; trên 321.000 con lợn được tiêm vắc-xin tụ máu và hơn 466.000 con được tiêm vắc-xin phó thương hàn lợn. Toàn tỉnh có gần 230.000 con gia súc được tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng, hơn 9.400 con trâu, bò được tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng và trên 58.000 con chó, mèo được tiêm phòng vắc-xin dại. Theo kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017, thời gian tiêm phòng đợt đại trà từ ngày 15 - 30/9/2017. Riêng đàn chó tiêm phòng vào cuối đợt. Yêu cầu việc tiêm phòng được tổ chức thực hiện đồng loạt trong toàn tỉnh và phải bảo đảm đúng thời điểm, đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn, hiệu quả cao. Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh đó cho đàn lợn và bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2016.

NGỌC MAI

264 TÂN SINH VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

"Tiếp sức đến trường" là học bổng của chương trình "Vì ngày mai phát triển" của Báo Tuổi trẻ dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Tiêu chí lựa chọn dựa trên thành tích học tập, lòng hiếu thảo của các em đối với cha mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn và khát vọng theo đuổi những bậc học cao hơn. Ra đời từ năm 2003, đến nay, học bổng "Tiếp sức đến

trường" đã hỗ trợ cho khoảng 15.000 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học với tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng. Nhiều tân sinh viên được nhận học bổng đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tính nhân văn và gửi lời cảm ơn đến Báo Tuổi trẻ, các nhà tài trợ đã ủng

hộ học bổng "Tiếp sức đến trường", góp phần chắp cánh ước mơ đến trường cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi sự chung tay, hưởng ứng và chia sẻ của cộng đồng, xã hội để học bổng "Tiếp sức đến trường" ngày một phát triển, hỗ trợ được nhiều sinh viên trong cả nước. Đồng chí cũng mong muốn các tân sinh viên được nhận học bổng vượt lên khó khăn, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trưởng thành và thành công trong cuộc sống.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Giai đoạn 2017 - 2020, hai ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền; triển khai nhiều chương trình lồng ghép thiết thực, ý nghĩa, góp phần bảo tồn, phát huy, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới biển, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4/4/2008 - 4/4/2018), 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Nhân dịp này, hai ngành đã trao tặng bộ thiết bị âm thanh trị giá trên 20 triệu đồng cho thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường và Họ giáo Hưng Long Nam, xã Đông Long (Tiền Hải).

RA QUÂN HƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Theo số liệu của cơ quan chức năng, Thái Bình hiện có 54km bờ biển, 5 cửa sông lớn đổ ra biển và 262km đường thủy nội địa quốc gia thuộc sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa, sông Trà Lý. Toàn tỉnh hiện có 527 phương tiện vận tải thủy các loại; 2.067 phương tiện hoạt động, khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản; 3 bến phà, 82 bến khách với 114 phương tiện chở khách ngang sông; 15 cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy... Từ đầu năm 2017 đến nay, giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không có vụ tai nạn nào xảy ra. Tuy nhiên, theo đánh giá của các lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy vẫn đang diễn biến phức tạp, tình trạng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn vẫn tồn tại...

TẬP HUẤN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

dịch bệnh sốt xuất huyết như tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống sốt xuất huyết, vận động người dân cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trực tiếp tham gia vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các khu dân cư, nơi công cộng và nhà dân.

Sau tập huấn, các em sinh viên tình nguyện sẽ được hướng dẫn về các địa bàn phòng, chống sốt xuất huyết, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.



Chương trình giao lưu tại buổi lễ.

Giải quần vợt ngành điện lực

Chiều ngày 8/9, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức giải thi đấu các câu lạc bộ quần vợt ngành điện lực. Tham gia giải có 16 vận động viên đến từ các phòng, ban trong Công ty. Các vận

động viên thi đấu theo hình thức đấu cặp, thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra 3 đội nhất, nhì, ba. Quần vợt là môn thể thao được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức Công ty Điện

lực Thái Bình yêu thích, hằng say tập luyện. Đây là hoạt động bổ ích nhằm xây dựng tinh đoàn kết, giao lưu, gắn bó, tạo thời quen tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể cho cán bộ, công nhân viên chức Công ty, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích trong hoạt động chuyên môn.

THẢO TIẾN

THÀNH PHỐ Nhiều nơi "hợp chợ" giữa lòng đường, vỉa hè

Từ khi Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh được ban hành ngày 8/3/2017, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực tham gia giải tỏa, chống lấn chiếm, sử

dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, lập lại trật tự ATGT. Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng triển khai, có vẻ như vỉa hè, lòng

đường ở một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Bình lại trở về trạng thái như trước khi Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh được ban hành.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận sáng ngày 8/9



Chủ xe mô tô biển kiểm soát 17-H5 7756 vô tư tưởng đường là chợ.



Vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè trước cổng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.



Cầu Mây Miến, đường Trần Nhân Tông là "điểm nóng" về tình trạng hợp chợ dưới lòng đường.



Vỉa hè đường Trần Thánh Tông ngăn ngang hàng quán, xe cộ.

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Chiều ngày 8/9, tại xã Đông Các (Đông Hưng), Trung tâm Dân số - KHHGD huyện phối hợp với Ban dân số xã, Đoàn Thanh niên, Trường THCS Đông Các tổ chức buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 150 học sinh lớp 8 và lớp 9.

Tại buổi truyền thông, cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGD huyện đã giúp các em nâng cao hiểu biết về các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; giáo dục giới tính, cách xử lý trước những thay đổi tâm sinh lý của tuổi dậy thì; hướng dẫn, trang bị cho các em kỹ năng nhận biết hành vi, đối tượng nguy cơ, cách phòng tránh xâm hại tình dục và bảo vệ bản thân trước hành vi xâm hại. Cũng tại buổi truyền thông, các em còn được nghe về thực trạng, nguyên nhân và cảnh báo về những hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Buổi truyền thông không chỉ trang bị cho các em những kiến thức bổ ích, giúp các em có những hành vi tích cực trong chăm sóc sức khỏe, có lối sống lành mạnh, có văn hóa ứng xử tuổi học đường và biết cách bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại tình dục qua đó còn nâng cao ý thức để mỗi em có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác dân số - KHHGD.

HÀ ANH

THÔNG BÁO

TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
 Trị giá 150 triệu đồng
 Mở thưởng ngày 6 tháng 9 năm 2017
 Số trúng thưởng: 38830

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
 Mọi thông tin cần nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH